

TỔNG HỢP ĐỀ THI PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2015 - 2019 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Đề thi		Câu 1 <i>Lý thuyết</i>	Câu 2 <i>Bài tập tình huống</i>	Câu 3 <i>Bài tập tình huống</i>	Câu 4 <i>Bài tập tình huống</i>	Câu 5 <i>Bài tập tình huống</i>
2019	Chẵn	[Luật doanh nghiệp] - So sánh việc mua lại phần vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên	[Luật doanh nghiệp] - Sát nhập doanh nghiệp - Điều kiện sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục sát nhập doanh nghiệp	[Luật phá sản] - Trách nhiệm tài sản cá nhân đối với khoản nợ của công ty tư nhân do cá nhân làm chủ - Xử lý tài sản thừa kế của cá nhân đối với các khoản nợ chưa thanh toán	[Luật cạnh tranh] - Xác định các hành vi vi phạm luật cạnh tranh 2018	[Luật giải quyết tranh chấp trong KDTM] - Căn cứ pháp luật để tòa án xem xét yêu cầu khởi kiện
	Lẻ	-	-	-	-	-
2018	Chẵn	[Luật doanh nghiệp] - Phân biệt sáp nhập và hợp nhất DN	[Luật doanh nghiệp] - Đặc điểm về người đại diện theo pháp luật của DN	[Luật lao động] - Xử lý kỷ luật lao động - Xử lý kỷ luật sa thải do tái phạm trong thời gian chưa được xóa kỷ luật.	[Luật về hợp đồng trong kinh doanh, TM] - Trường hợp hợp đồng vô hiệu. - Bồi thường thiệt hại. - Trường hợp phạt vi phạm hợp đồng. - Quyền hủy hợp đồng	[Luật doanh nghiệp] - Chuyển nhượng vốn góp và hưởng quyền thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên
	Lẻ	[Luật cạnh tranh] - Các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. - Các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối	[Luật doanh nghiệp] - Đặc điểm về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.	[Luật doanh nghiệp] - Điều kiện để cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành - Xác định tính hợp lệ của Nghị quyết sửa đổi điều lệ công ty - Cách giải quyết khi thành viên chưa góp đủ vốn? Thành viên khác có được mua lại phần vốn góp? - Thủ tục khi muốn tăng vốn điều lệ? Góp vốn bằng xe ô tô và các thủ tục cần thực hiện	[Luật về hợp đồng trong kinh doanh, TM] - Xử lý khi hủy bỏ hợp đồng, - Bồi thường thiệt hại. - Phạt vi phạm hợp đồng.	[Luật doanh nghiệp] - Chuyển nhượng vốn và giá chuyển nhượng khi thành viên góp vốn bỏ phiếu không tán thành về quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên trong Điều lệ công ty.
2017	Chẵn	[Luật doanh nghiệp] - Quy định cơ bản về cổ phần ưu đãi.	[Luật dân sự và thương mại] - Khái niệm, đặc điểm và phân loại hợp đồng.	[Luật doanh nghiệp] - Thâm quyền triệu tập Đại hội cổ đông. - Số lượng cổ đông có đủ để tiến hành cuộc họp? - Hình thức, tỉ lệ thông qua Nghị định của Đại hội cổ đông.	[Pháp luật về giải quyết tranh chấp KDTM] - Xác định nguyên đơn và bị đơn - Tòa án nào có quyền giải quyết tranh chấp. - Phạt vi phạm hợp đồng.	[Luật về hợp đồng trong kinh doanh, TM] - Hình thức thỏa thuận làm việc - Quyết định thôi việc có hợp pháp không? - Có phải trả lương cho NV trong thời gian đình chỉ đến lúc thôi việc?
	Lẻ	[Luật doanh nghiệp] - Khái quát BCTC của DN.	[Luật dân sự] - Biên pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.	[Luật doanh nghiệp] - Các loại TS dùng để góp vốn - Định giá TS khi góp vốn - Thâm quyền bác bỏ tư cách thành viên	[Luật về hợp đồng trong kinh doanh, TM] - Bồi thường thiệt hại. - Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng. - Trường hợp hợp đồng vô hiệu - Trường hợp phạt vi phạm hợp đồng.	[Luật lao động] - Điều chuyển công tác - Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng. - Quyết định sa thải - Nếu có thỏa thuận 2 bên chấm dứt hợp đồng lao động thì có được hưởng trợ cấp thôi việc?
2016	Chẵn	[Luật doanh nghiệp] - Các loại TS dùng để góp vốn - Quy định về chuyển quyền sở hữu TS khi dùng góp vốn	[Luật Doanh nghiệp] - Phân tích trường hợp áp dụng văn bản luật khi có sự khác biệt giữa luật DN, luật đầu tư với luật khác	[Tổng hợp] - Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh, thương mại - Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại	[Luật doanh nghiệp] - Các loại TS dùng để góp vốn - Định giá TS khi góp vốn - Góp thiếu vốn	[Luật lao động] - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo pháp luật về hợp đồng lao động
	Lẻ	[Luật Doanh nghiệp] Các loại hình doanh nghiệp - Quy định về DN nhà nước - Tác động lớn nhất của luật doanh nghiệp hiện hành dẫn các quy định về DNNN (Nếu điểm cập nhật của văn bản)	[Luật về hợp đồng trong kinh doanh, TM] So sánh: Điểm giống và khác nhau của tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng.	[Luật doanh nghiệp] - Điều kiện thành lập và quản lý Công ty TNHH - Điều kiện được góp vốn làm thành viên công ty TNHH - Ban kiểm soát - Quyền phát hành chứng khoán	[Luật lao động] Kỷ luật, sa thải và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn	[Luật doanh nghiệp] - Các loại TS dùng để góp vốn - Định giá TS khi góp vốn - Giải quyết trách nhiệm nợ sau khi đã chuyển nhượng vốn.
2015	Chẵn	[Pháp luật về giải quyết tranh chấp KDTM] So sánh: Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại và tại Tòa án nhân dân	[Luật đầu tư] Nêu quy định về hỗ trợ đầu tư	[Luật doanh nghiệp] - Các loại TS dùng để góp vốn - Định giá TS khi góp vốn - Giá mua khi nhà đầu tư yêu cầu công ty mua lại vốn góp do có sự không đồng thuận trong việc sửa đổi điều lệ	[Luật phá sản] - Đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản - Nơi có quyền thụ lý yêu cầu - Cơ sở pháp lý và điều kiện để thực hiện thanh toán nợ lương, nợ vay và nợ nhà cung cấp	[Luật doanh nghiệp] - Bổ nhiệm, bãi nhiệm người đại diện theo pháp luật. - Quyền ký hợp đồng và thực hiện các giao dịch kinh tế.
	Lẻ	[Luật phá sản] - Dấu hiệu nhận biết DN, HTX mất khả năng thanh toán. - Các đối tượng có quyền và nghĩa vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản.	[Luật doanh nghiệp] - Các loại cổ phần - Đặc điểm cơ bản của các loại cổ phần	[Luật phá sản] - Đối tượng có quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản - Phân tích sự kiện pháp lý sau khi mở thủ tục phá sản: yêu cầu rút đơn, Thanh toán cho nhà cung cấp.	[Luật lao động] - Hợp đồng thử việc - Hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động - Điều kiện và hình thức tạm đình chỉ công việc - Chấm dứt hợp đồng lao động	[Luật lao động] Kỷ luật, sa thải và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

OUR DATA ARE FOR THE PURPOSE OF TRAINING ONLY. PLEASE DO NOT REUP WITHOUT ACCEPTANCE

**GONNAPASS LÀ WEBSITE ÔN THI CÁC CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
HỖ TRỢ HỌC VIÊN ÔN THI TRÊN NỀN TẢNG WEBSITE, IOS VÀ ANROID**

HOTLINE: 0888 942 040

WEBSITE: WWW.GONNAPASS.COM